

สร้างบ้านพัก 4หมื่นหลัง ของขวัญครู

นำเสนอเมื่อ : 13 ม.ค. 2559

ที่ห้องประชุมไทยจารย์ อาคาร 2 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา มีการจัดการแถลงข่าวงานวันครู ครั้งที่ 60 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 11-17 ม.ค.2559 โดยมี พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธาน ซึ่งในปีนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันครู ว่า "อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ"

พล.อ.ดาวพงษ์กล่าวว่า สำหรับวันครู ครั้งที่ 60 นี้ ตนได้กำหนดนโยบาย ดังนี้

- 1.ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) จัดกิจกรรมสัปดาห์วันครูด้วยการรณรงค์ให้สถานศึกษา ครู นักเรียน ครูภูมิปัญญาและชุมชน ร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์
- 2.ขอให้สถานศึกษาทุกแห่งกำหนดคำขวัญวันครูประจำสถานศึกษา หรือ "หนึ่งคำขวัญ หนึ่งสถานศึกษา" (One slogan One school : โอเอสโอเอส)
- 3.ขอให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดชุมนุมครู เพื่อให้ครูทุกคนกล่าวคำปฏิญาณตนต่อผู้ปกครองและชุมชน
- 4.ขอให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดกิจกรรม "ครูเยี่ยมบ้านเด็ก"

"ผมอยากให้วันครูไม่ได้หมายถึงแค่ครูที่อยู่ในโรงเรียนเท่านั้น เพราะผมมองว่าพ่อแม่ถือเป็นครูคนแรกของลูก ฉะนั้น การจัดงานวันครูครั้งต่อไปอยากให้ครูสภาพิจารณาว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะให้พ่อแม่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวันครูด้วย เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้แก่เด็ก ว่าวันครูไม่ใช่มีเพียงแคครูเท่านั้น แต่ยังรวมถึงพ่อแม่ของเขาเองด้วย เป็นเรื่องที่เขาต้องจดจำ" รมว.ศธ.กล่าว

รมว.ศธ.กล่าวอีกว่า สำหรับของขวัญที่ ศธ.จะมอบให้แก่ครูคงไม่ใช่เงินทองหรือล้างหนี้ให้ครู แต่จะพยายามดูแลความเดือดร้อนของครูให้ได้มากที่สุด อย่างเรื่องการลดภาระงานครู ปรับปรุงการประเมิน คำนวณให้ห้องเรียน ปรับปรุงหลักสูตร และยิ่งดูแลความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น ปรับปรุงบ้านพักครู 4 หมื่นหลัง ซึ่งได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไปดำเนินการ และตั้งเป้าว่าจะต้องเสร็จภายใน 2 ปี

ด้าน นพ.กำจรกล่าวว่า สำหรับการจัดงานกำหนดจัดพร้อมกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 11-17 ม.ค. โดยส่วนกลางจะจัดในวันที่ 16 ม.ค. ที่หอประชุมคุรุสภา โดยนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีบูชาบูรพาจารย์ จากนั้นนายกฯ จะรวมในพิธีคารวะครูผู้สอนเมื่อครั้งศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 2 ท่าน ได้แก่ นายเจริญ ทังทอง อายุ 78 ปี สอนวิชาคณิตศาสตร์ และนางธานี คุ่มชนะ อายุ 92 สอนวิชาสังคมศึกษา นอกจากนี้ยังได้เชิญครูผู้สอนของ พล.อ.ดาวพงษ์ เมื่อศึกษาที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ปทุมวัน) จำนวน 2 ท่าน มารวมในพิธีด้วย ได้แก่ นายประทวน เจริญจิตต์ อายุ 80 ปี สอนวิชาศิลปะและดนตรี ระดับ ม.1 และนางพิศศรี แจงไพร ครูสอนวิชาภาษาไทย ระดับ ม.2 โรงเรียนสาธิต มศว

ที่มา ไทยโพสต์ วันที่ 14 มกราคม 2559

<http://www.thaipost.net/?q=สร้างบ้านพัก4หมื่นหลังของขวัญครู>